

Số 28/THPT-ĐM

THÔNG BÁO

Biểu mẫu 09

**Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông
năm học 2019-2020**

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Lớp 10 (430 HS)	Lớp 11 (375 HS)	Lớp 12 (305 HS)
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>1. Tuyển sinh mới:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa bàn tuyển sinh: thí sinh có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Đăk Mil, các xã: Đăk Lao, Đúc Minh, Đúc Mạnh, Thuận An hoặc tốt nghiệp THCS tại các trường trên địa bàn thị trấn và các xã nói trên hoặc thí sinh ngoại tỉnh. - Chỉ tiêu tuyển sinh: 420 học sinh (HS), hệ công lập. - Hồ sơ: đầy đủ và hợp lệ theo quy định hiện này. - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo nguyên tắc: Căn cứ trên kết quả học lực, hạnh kiểm của 4 năm học THCS trong học bạ và điểm ưu tiên, khuyến khích, hội đồng tuyển sinh tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. <p>2. HS lưu ban của nhà trường đủ điều kiện học lại theo quy định.</p> <p>3. HS chuyển trường đến có đủ hồ sơ theo quy định.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - HS chuyển trường đến phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. - Chuyển trường đảm bảo thực hiện cải cách hành chính ở cấp độ 4. 	<ul style="list-style-type: none"> - HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - HS chuyển trường đến phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. - Chuyển trường đảm bảo thực hiện cải cách hành chính ở cấp độ 4.
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	<p>Phân phối chương trình được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự điều chỉnh giảm tải của Bộ GD năm 2011 và công văn 791/BGDĐT, sự hướng dẫn điều chỉnh của Sở GD&ĐT Đăk Nông để phù hợp điều kiện thực tế của trường, địa phương và năng lực, nguyện vọng của từng đối tượng học sinh.</p>		
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà trường và gia đình có quy chế phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành (Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐD CMHS) ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, v/v quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản của UBND tỉnh, Sở GDĐT) 		



STT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Lớp 10 (430 HS)	Lớp 11 (375 HS)	Lớp 12 (305 HS)
	sinh	<p>- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường THPT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.</p> <p>- Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao.</p>		
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	<p>- Học sinh tham gia hoạt động Đoàn viên, thanh niên, được tham gia vào các hoạt động truyền thống, các hoạt động xã hội.</p> <p>- Được tham gia các phong trào VHVN-TDĐT. HS thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ tài trợ. HS sinh có thành tích hoặc HS nghèo vượt khó được khen ngợi và thưởng từ nguồn quỹ khuyến học của nhà trường.</p> <p>- Được giao lưu học hỏi giữa các lớp trong trường và giữa các trường trên địa bàn.</p> <p>- Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn trong năm (20/11, 26/3,)</p> <p>- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.</p> <p>- Hưởng ứng và tham gia các phong trào hội thi do Ngành và trường phát động (học sinh giỏi, hội khỏe Phù Đổng,...).</p>		
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<p>- Rèn luyện năng lực, phẩm chất: 100% HS có năng lực và phẩm chất</p> <p>- Học tập: Đa số HS nắm được kiến thức cơ bản: Phần đầu trên 95% lên lớp thẳng, 100% HS lớp 12 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp 12; Trên 65% HS tốt nghiệp lớp 12 đủ điều kiện xét vào đại học, cao đẳng; thi HS giỏi lớp 12 cấp tỉnh có ít nhất 15 giải; thi Olympic 23-3 ít có nhất 35 huy chương; thi Olympic 30-4 có ít nhất 10 huy chương; Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt giải Ba toàn đoàn; cuộc thi KHKT cấp tỉnh có ít nhất 03 dự án dự thi.</p> <p>- Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh, không để xảy ra tai nạn thương tích và giao thông đối với HS.</p>		
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	<p>- Tỷ lệ lên lớp thẳng trên 99%.</p> <p>- Duy trì sĩ số ổn định</p>	<p>- Tỷ lệ lên lớp thẳng trên 99%.</p> <p>- Duy trì sĩ số ổn định</p>	<p>- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên mức trung bình chung toàn tỉnh</p>

Nơi nhận:

- SGDDT (báo cáo);
- Công khai trên trang thông tin điện tử của trường;
- Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường;
- Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ HS;
- Lưu văn phòng.

ĐăkMil, ngày 30 tháng 06 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG



Hồ Tấn Đăng